

# ททท. พิษณุโลก แลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินการด้านการตลาดการท่องเที่ยวปี 2561



ททท. พิษณุโลก แลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินการด้านการตลาดการท่องเที่ยวปี 2561

ชูความเป็น “วิถีไทยเก๋ไทยสไตล์เพชรบูรณ์”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก จัดงานแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินการด้านการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2561 ภายใต้แคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์เพชรบูรณ์” เพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ Jolly Cafe อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีนายปิณฑุญญ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ในปี 2561 ร่วมกับนางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ซึ่งได้แลกเปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในปี 2561 โดยจะเน้นแนวทางตลาดเชิงรุก ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ นำเสนอการท่องเที่ยวสัมผัสความเป็น Local Experience ผ่านวิถีการกินและท่องเที่ยวชุมชน โดย 3 กลุ่มหลักที่มีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบด้วย กลุ่มคนรุ่นใหม่ Generation Y กลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่ม Millennial Family ผ่านโครงการพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ Unexpected โครงการเก๋ยกก๊วนชวนเที่ยวพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ และโครงการ Discover พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ และกระตุ้นต่อเนื่องด้วยการต่อยอดโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด Plus และ โครงการวัฒนธรรมด่านเก่าเที่ยว ส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวมายังพื้นที่พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ในวันธรรมดามากยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการด้านการตลาดท่องเที่ยว (Joint Promotion) ร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอตัวอย่างสินค้าการท่องเที่ยวเด่นในปี 2561 ของจังหวัดพิษณุโลก อาทิ ท่องเที่ยววิถีไทยวิถีชุมชนเชิงสุขภาพ ตำบลพุดเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมทำจับหมอก Misty Challenge นำเสนอจุดชมวิวดูทะเลหมอกที่สวยงาม ได้แก่ เขาตะเคียนโง๊ะ หุ่นกั้งหันลมเขาค้อ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นต้น กิจกรรมทำคิปลิ้น นำเสนอร้านอาหารถิ่นประเภทเส้น ชูความโดดเด่นของหมี่เส้นเมืองหล่ม และเปิดตัวงานปั่นจักรยานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวต้องห้าม...พลาด ROUTE12 SUPER BICYCLE 2017

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 055

252 742-3 ทุกวันในเวลาทำการ หรือ [www.facebook.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก](http://www.facebook.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก)